



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เรื่อง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นั้น

อาศัยอำนาจตามความ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ หากมีข้อสงสัยในรายงานการประชุมดังกล่าว กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หรือโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๒๐๓๐๑๗

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)



(นายปรัชญา บัวเพชร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

บันทึกรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
(ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

วันอังคารที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559

(ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2559)

วันอังคารที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายปรีชา บัวเพ็ชร	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	ปรีชา บัวเพ็ชร
2	นายสมศักดิ์ ศรีทองมาศ	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	-ลา-
3	นายรชตะ แสงสุวรรณ	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	รชตะ แสงสุวรรณ
4	นายชานนท์ คงเงิน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 1	ชานนท์ คงเงิน
5	นายสุรินทร์ เกิดศรี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 1	สุรินทร์ เกิดศรี
6	นายวิโรจน์ จิตรเพ็ชร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 2	วิโรจน์ จิตรเพ็ชร
7	นางกาญจนา นาคน้อย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 3	กาญจนา นาคน้อย
8	นายสำราญ อรัญฤทธิ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 3	สำราญ อรัญฤทธิ์
9	นายอนันต์ แทนทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 4	-ลา-
10	นายวิชาญ ใจกระจ่าง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 5	วิชาญ ใจกระจ่าง
11	นายสมบูรณ์ วงศ์แก้ว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 5	-ลา-
12	นายสัมพันธ์ หนูอินแก้ว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 6	สัมพันธ์ หนูอินแก้ว
13	นางสุทิสรา ชัยภักดี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 7	สุทิสรา ชัยภักดี
14	นายปุรเชษฐ์ มณีฉาย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 7	ปุรเชษฐ์ มณีฉาย
15	นายสุโชติ ใจกระจ่าง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 8	สุโชติ ใจกระจ่าง
16	นายสุกรี วรรณรักษา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 8	สุกรี วรรณรักษา
17	นายวิชิต คุณเวช	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 9	วิชิต คุณเวช
18	นายพงศักรินทร์ พรายพรรณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 9	พงศักรินทร์ พรายพรรณ

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายสุเชาว์ ใจกระจ่าง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	สุเชาว์ ใจกระจ่าง
2	นายยงยุทธ รัตนเมต	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	ยงยุทธ รัตนเมต

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ประธานสภาฯ

ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 และจัดทำให้ท่านสมาชิกสภาฯแล้ว ขอเชิญท่านเลขานุการสภา อบต. ครับ

- เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภา อบต. หนองบัวอันทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชตะ แสงสุวรรณ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ขอเรียนว่ารายงานการประชุมมีทั้งหมด 5 หน้า ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะทักท้วง ตีติง แก้ไข ในส่วนใดของรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่

- ประธานสภาฯ

มีไหมครับ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่

- ที่ประชุม

- ไม่มี -

- ประธานสภาฯ

หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาก็ถือว่า ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องผู้บริหารรายงานยอดเงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- ประธานสภาฯ

ขอเชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว แจ้งยอดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครับ

- รองนายกฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อันทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุเชาว์ ใจกระจ่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ขอแจ้งยอดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 เป็นเงิน 3,330,571.61 บาท หัก สำรองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน) 1,530,345.00 บาท

สำรองจ่ายกรณีไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน

(เงินเดือนค่าตอบแทนครู, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, คนพิการ) 1,146,860.00 บาท

รวม 2,677,205.00 บาท

คงเหลือเงินสะสม 653,366.61 บาท

หัก สำรองกรณีสาธารณภัย 10% (ของเงินสะสมคงเหลือ) 65,336.66 บาท

คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามระเบียบฯ 588,029.95 บาท

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

- ประธานสภาฯ

4.1 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559

เชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวชี้แจงครับ

- รองนายก อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวอันทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุเชาว์ ใจกระจ่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ด้วยเห็นว่าประชาชนในตำบลหนองบัวได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ภัย หนอง คลองบึง ตลิ่งตื้นเขินฝายชะลอน้ำที่สร้างมานานเกิดการตื้นเขินเนื่องจากการทับถมของดินโคลน ทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ทำให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อนในหน้าแล้ง ขาดน้ำอุปโภคบริโภค และประกอบอาชีพในการเกษตรหรืออาชีพต่าง ๆ ในการดำรงชีวิตประจำวัน และได้รับหนังสือร้องทุกข์จากหมู่บ้าน ที่ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง กระผมในฐานะฝ่ายบริหาร ได้เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใช้เงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัวต่อไปครับ

- ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้กล่าวชี้แจงถึงแนวทางและระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมครับ

- เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวอันทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายรัชตะ แสงสุวรรณ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89 ความว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการ ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- (2) ได้สมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเรียบร้อยแล้ว

(3) เมื่อได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหน้ผู้กัพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพันไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำ และกรณีฉุกเฉินที่สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค้ำนึ่งถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว

- ประธานสภา
รองนายก อบต.

ขอเชิญรอนายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองบัวชี้แจงรายละเอียดโครงการครับกราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวอันทรงเกียรติทุกท่าน กระทบนายสุเชาว์ ใจกระจ่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว กระทบขอชี้แจงรายละเอียดโครงการที่กองช่าง ได้ประมาณราคาในเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับที่ประชุมแล้ว เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการขุดลอกห้วยสาธารณะประโยชน์ทุ่งสังเมียน หมู่ที่ 8 งบประมาณ 245,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดลอกห้วยสาธารณะประโยชน์ทุ่งสังเมียน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอร้งษา จังหวัดตรัง ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่อบต. หนองบัวกำหนด
2. โครงการขุดลอกคลองหน้าฝายปากช่อง หมู่ที่ 4 งบประมาณ 231,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดลอกคลองหน้าฝายปากช่อง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอร้งษา จังหวัดตรัง กว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่อบต. หนองบัวกำหนด

รวมจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวนเงินทั้งสิ้น 476,000 บาท

- ประธานสภา

เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และเพื่อให้การบริหารงานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงินจำนวน 476,000 บาท เพื่อดำเนินการตามโครงการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงแล้วข้างต้น มีผู้ใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือจะเสนออะไรหรือไม่ ขอเชิญครับ

- ที่ประชุมสภา

-ไม่มี

ประธานสภา

หากไม่มีผู้ใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือเสนออะไร กระทบใครขอมติที่ประชุมสภาพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครับ

-มติที่ประชุม

เห็นชอบ 14 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง

ให้จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการต่างๆ ข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.



(นายปรีชา บัวเพชร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว



(นายรชตะ แสงสุวรรณ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว



(นายสำราญ อรัญฤทธิ์)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา



(นายสุกรี ครรธรักษา)

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

(นายอนันต์ แทนทอง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา